

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Thái Thụy chăm lo cho người nghèo

Thực hiện phong trào thi đua “Vi người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Thái Thụy đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Là hộ nghèo, đơn thân, nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, năm 2023 bà Hà Thị Bún, thôn Vũ Đông, xã Thụy Xuân được Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng xây mới ngôi nhà nên rất phấn khởi. Bà Bún cho biết: Từ số tiền hỗ trợ, tôi vay mượn thêm cộng với tiền tiết kiệm của mình nên đã xây được ngôi nhà khang trang trị giá 200 triệu đồng. Ngày khánh thành nhà mới, tôi được các ban, ngành, đoàn thể của xã, đồn biên phòng xuống trao quà là các vật dụng sinh hoạt. Xin cảm ơn sự quan tâm của MTTQ và cộng đồng giúp tôi an cư và có cuộc sống tốt hơn.

Phấn khởi như bà Bún, bà Đỗ Thị Rip, thôn Lỗ Trường, xã Thụy Trường cũng được Ủy ban MTTQ tỉnh và xã hỗ trợ 60 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của anh em nên năm 2023 đã xây dựng ngôi nhà mới trị giá 180 triệu đồng. “Hoàn cảnh tôi tuổi già, neo đơn, không có việc làm ổn định, chỉ có niềm mơ ước mới nghĩ mình có ngôi nhà mới khang trang thế này nhưng có sự giúp đỡ của MTTQ, cộng đồng nay ước mơ đã thành hiện thực. Từ năm ngoái tới nay, khi có mưa to, gió lớn tôi rất yên tâm ở nhà, không phải đi trú nhờ nhà hàng xóm nữa. Tôi rất biết ơn các đơn vị đã hỗ trợ tôi có nơi ở khang trang, sạch sẽ” - bà Rip chia sẻ.



Bà Đỗ Thị Rip, thôn Lỗ Trường, xã Thụy Trường (Thái Thụy) phấn khởi với ngôi nhà mới được hỗ trợ xây dựng.

Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Phong trào thi đua “Vi người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Phong trào được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ huyện cùng các

tổ chức thành viên, các ngành, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, giúp đỡ người nghèo cả về vật chất và tinh thần; đồng thời vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng quỹ “Vi người nghèo”, tham gia các hoạt động

nhân đạo từ thiện, liên kết sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, huyện Thái Thụy đã huy động được nhiều nguồn lực chăm lo cho người nghèo; bản thân các hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình, chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tự tổ chức tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Cùng với đó, huyện Thái Thụy tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ tiền điện, bảo hiểm y tế, cho vay vốn phát triển sản xuất và giải quyết các nhu cầu trong cuộc sống... Trong 3 năm 2022 - 2024, toàn huyện có 12.618 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 27.942 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện với số tiền hơn 4,742 tỷ đồng; 1.061 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ các chương trình với số tiền hơn 59,64 tỷ đồng; 2.672 lượt học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập với số tiền gần 954,4 triệu đồng... Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo khi được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đã phát huy tính chủ động trong lao động sản xuất, đầu tư cho con học tập... đem lại thu nhập, có việc làm ổn định.

Theo ông Bùi Sỹ Hân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy: Hưởng ứng phong trào thi đua “Vi người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên thường xuyên rà soát, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của người dân ở các địa bàn dân cư, những hộ nghèo, hộ cận cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị thiên tai, tai nạn rủi ro để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Trong 5 năm 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã vận động trên 17 tỷ đồng cho quỹ “Vi người nghèo”, hỗ trợ xây mới 164 nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ sinh kế, đào tạo, vốn cho 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất; giúp khám chữa

Ông Ngô Quốc Doanh, Chủ tịch UBND xã Thụy Sơn (Thái Thụy)



Nhiều năm qua, cùng với huy động các nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo về nhà ở, tặng quà, trợ giúp xã hội, địa phương đã tập trung hỗ trợ sinh kế, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân để giảm tỷ lệ hộ nghèo. Trên địa bàn xã hiện có cụm công nghiệp Thụy Sơn thu hút nhiều doanh nghiệp vào sản xuất tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động với mức thu nhập 6 - 7 triệu đồng/người/tháng, trong đó có nhiều người dân địa phương làm việc nên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,57% năm 2023.

Ông Hoàng Nguyễn Chiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thụy Xuân (Thái Thụy)



Trong 5 năm 2019 - 2024, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã đã huy động các nguồn lực xóa 5 nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hiện xã tiếp tục phối hợp khởi công xây dựng 1 nhà “Đại đoàn kết”. Tuy nhiên, trên địa bàn hiện vẫn còn một số hộ nghèo, hộ cận cảnh khó khăn nên xã đã động viên các hộ tích cực lao động sản xuất vươn lên ổn định cuộc sống. Chúng tôi rất mong thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cho vay vốn phát triển sản xuất, tạo điều kiện để các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

bệnh cho 241 người; hỗ trợ 2.225 lượt học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập; tặng trên 11.000 suất quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo của huyện Thái Thụy còn 1,93%, giảm 0,31%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,52%, giảm 0,44% so với năm 2022. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục thực hiện hiệu quả phong

trào thi đua “Vi người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Ủy ban MTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường giúp đỡ hộ nghèo, tạo điều kiện và động viên, khuyến khích các hộ tích cực sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư cho chương trình giảm nghèo bền vững; ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn những hộ đang ký thoát nghèo phát triển sản xuất, có việc làm, thu nhập ổn định.

MANH CƯỜNG

Những cái chết thương tâm

Mới đây, người dân xã Tiến Đức (Hưng Hà) không khỏi bàng hoàng và xót xa khi hay tin cháu P.V.T, sinh năm 2018 bị đuối nước tại bể nước mưa nhà hàng xóm khi mới vừa tròn 6 tuổi. Ở cái tuổi hồn nhiên, vô tư nô đùa trong sự bao bọc của những người thân yêu nhưng chỉ vì phút giây bất cẩn mà gia đình đã vĩnh viễn mất đi đứa con thân yêu của mình.

Tại xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) cũng mới xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm một học sinh tử vong. Đó là trường hợp em N.T.A, sinh năm 2010. Sau khi tan học về, nhóm học sinh gồm 6 em rủ nhau ra sông Luộc tắm và sau đó xảy ra đuối nước thương tâm.

Gần đây nhất, tại huyện Tiến Hải đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn đuối nước làm 3 học sinh cùng sinh năm 2014 của các xã Đông Trà, Đông Long, Tây Ninh tử vong. Bà Phạm Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiến Hải cho rằng: Nguyên nhân đuối nước hay xảy ra đối với trẻ lớn tuổi do bản tính hiếu động, tò mò; đối với trẻ nhỏ do tính thích nghịch nước hoặc do sự bất cẩn của gia đình. Cho dù trẻ em biết bơi lội nhưng nếu cha mẹ chủ quan thì sẽ không lường trước hết được sự nguy hiểm của tai nạn. Những vụ tai nạn đuối nước đã gây ra nỗi ám ảnh cho các bậc phụ huynh và nhiều gia đình; đây thực sự là hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở những người có trách nhiệm cần phải quan tâm, bảo vệ tốt hơn nữa trẻ em trước các nguy hiểm rình rập từ môi trường nước.

Bà Hoàng Thị Len, Trưởng phòng Trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, trong đó nguyên nhân phổ biến là do các em chưa xác định được mức độ nguy hiểm của môi trường, hoàn cảnh của các trò chơi. Có một số gia đình chưa có ý thức đầy đủ về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; thiếu sự giám sát của người lớn, sự chủ quan của bố mẹ để trẻ em tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, một số nơi nguy hiểm dễ gây tai nạn thương tích không có biển báo, không có chỉ dẫn hoặc có

Đuối nước ở trẻ em - đến hè lại lo

Hè về, môi trường nước luôn là lựa chọn lý tưởng để các em thiếu nhi vui chơi, khám phá. Tuy nhiên, những vụ đuối nước thương tâm do nhiều nguyên nhân lại khiến các bậc phụ huynh thấp thỏm lo âu...



Trẻ em đến vui chơi và học bơi tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

nhưng để khuất ảnh hưởng tâm nhìn. Tai nạn đuối nước cũng một phần là do trẻ không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng bảo đảm an toàn và xử lý tình huống khi bơi và không có kỹ năng cứu đuối.

Đến hè càng lo

Ở bất kỳ thời điểm nào, đuối nước luôn luôn rình rập, lấy đi sinh mạng của trẻ em nếu chúng ta bất cẩn, chủ quan. Tuy nhiên, vào thời điểm nghỉ hè là lúc nguy cơ tai nạn đuối nước tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất bởi đây là lúc học sinh được nghỉ học, các em có nhiều thời gian để cùng nhau vui chơi, nhất là ở môi trường nước. Hè về, chị Đào Thị Lan ở huyện Kiến Xương lại nơm nớp lo lắng vì có 3 đứa con nhỏ, nhà lại có ao to nên lúc nào chị cũng phải để mắt tới các con. Chị Lan cho rằng bản thân mình phải thực sự chú ý, quan tâm tới các con bởi chỉ cần một giây phút không chú tâm là trẻ con có thể ra khu vực bờ ao nô nghịch, như thế sẽ rất nguy hiểm.

Với gia đình chị Phạm Thị Duyên ở huyện Tiến Hải lại khác. Do cả hai bên nội và ngoại đều đi người nên dù lo lắng, chị vẫn phải đi làm và đánh liều để con ở nhà tự chơi một mình. Con đã lớn nhưng chị luôn luôn phải dặn dò con không được chơi đùa gần khu vực ao, hồ nguy hiểm. Chị Duyên cho rằng, lo lắng là tâm lý chung của các bậc phụ huynh khi hè đến. Không chỉ có nguy cơ tai nạn đuối nước mà còn rất nhiều loại tai nạn thương tích như thể xây dựng với trẻ em trong dịp hè. Hầu hết ai cũng muốn quan tâm tới con nhưng do điều kiện công việc nên không phải bậc cha mẹ nào cũng có thể bên con 24/24 giờ, nhất là với những gia đình vợ chồng trẻ, bố mẹ bận rộn công việc, nhiều khi con cái để lại cho ông, bà hoặc nhờ hàng xóm trông hộ. Trong khi bản tính của trẻ em vốn hiếu động, ham chơi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, trẻ em thường có thói quen rủ nhau đi tắm sông, ao, hồ. Vì vậy, trang bị cho con các kỹ

năng phòng tránh đuối nước là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng để các con hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước.

Cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành và xã hội

Nhận thức được những nguy cơ của tai nạn đuối nước đối với trẻ em, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã kịp thời vào cuộc triển khai biện pháp phòng, chống. Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của trung ương và tình hình thực tiễn về tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước ở trẻ em nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1629/UBND-KGVX, ngày 4/5/2024 về tăng cường chỉ đạo thực hiện phòng, chống đuối nước trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm nay, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn, thương tích trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư chia sẻ: Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn, các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, đồng thời tổ chức các lớp dạy bơi cho thiếu nhi. Mỗi bước vào đầu hè nhưng nhiều địa phương đã triển khai tốt các lớp kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, tiêu biểu như các xã Dũng Nghĩa, Vũ Hội, Vũ Vinh, Tân Hòa...

Là giáo viên dạy môn bơi lội nhiều năm nay, anh Nguyễn Duy Ngọc ở huyện Kiến Xương cho biết, trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như hiện nay, nhiều trẻ em ở vùng nông thôn đã được tiếp cận với các nhu cầu vui chơi, giải trí mà trước kia chỉ trẻ em ở thành phố mới có được. Anh Ngọc thấy vui mừng vì ở hầu hết các xã, thị trấn đều đã có bể bơi có định và di động giúp các em có điều kiện thuận lợi để được vui chơi trong dịp hè. Với các bể bơi với các lớp dạy học bơi lội giúp các em rèn luyện sức khỏe và có được kỹ năng xử lý tình huống đuối nước khi cần thiết.

Khu vực sông ngòi, ao, hồ vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể gây ra tai nạn chết người. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em; cảnh báo về các nguy cơ gây tử vong do đuối nước cho trẻ em. Để không còn đuối nước, để không còn những cái chết thương tâm thì cha mẹ, người chăm sóc trẻ phải thường xuyên quan tâm, giám sát, nhắc nhở trẻ về nguy cơ tai nạn đuối nước. Chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

ĐỖ HỒNG GIÀ

PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC CHO TRẺ EM TRONG DỊP HÈ

Dạy cho trẻ biết bơi sớm

Chỉ nên tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển

Đảm bảo sức khỏe cho trẻ có thể tham gia hoạt động bơi lội

Chỉ bơi ở những nơi có người, phương tiện cứu hộ, khu vực dành cho trẻ em

Mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy

Cảnh báo những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước

Sông, suối, ao, hồ, vùng nước sâu...

Trẻ cần hô hoán người tới giúp khi thấy bạn bè hoặc người thân bị ngã xuống nước, KHÔNG được nhảy xuống cứu kể cả khi biết bơi

Đậy thật chặt nắp lu nước, thùng nước nếu nhà có trẻ nhỏ

© TTXVN